

ที่ นม ๘๗๒๐๒/๒๖๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ  
นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้  
กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน  
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผลการ  
ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา  
ตามหนังสือ ที่ ดผ ๐๐๕๔.๑ / นม ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า

มีข้อสังเกต

ไม่มีข้อสังเกต

ทั้งนี้ ได้จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  
[dla๐๘๐๕\\_๓@dla.go.th](mailto:dla๐๘๐๕_๓@dla.go.th) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอองออง ขอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๕๙๕๑๒

โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๕๙๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : e-mail:admin@khamsoomboon.go.th

นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก

ดล?

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
 รับที่ ๒๓๖  
 วันที่ ๒๑/๑๑/๖๕  
 เวลา.....



ที่ ศพ ๐๐๕๔.๑ นม/ ๔๕๒

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา  
 ๒๕๘ ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมือง นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

- อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ที่ นม ๘๗๒๐๒/ว ๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ที่ นม ๘๗๒๐๒/ว ๐๐๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ที่ นม ๘๗๒๐๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบ  
 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เสร็จแล้ว  
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ปลัด อบต.ขามสมบูรณ์/นายก  
 - เพื่อโปรดทราบผลการตรวจ  
 คอปรวมของงบฯ/งบ  
 ค่าธรรมเนียมสิทธิ ๑๐๐ บาท 30  
 กรกฎาคม ๒๕๖๕

*[Signature]*  
 21/3/65

*[Signature]*  
 (นางสาวพรทิพย์ ท้าวเอก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ขามสมบูรณ์

*[Signature]*  
 พ.จ.อ. *[Signature]*  
 (บุญสืบ ขอบการ)  
 หัวหน้ากองบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

- ทราบ  
 ขอบ  
 อนุมัติ  
 อื่นๆ.....

/จึงเรียนมา...

*[Signature]*  
 (นายทองอาจ ขอศรีกลาง)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจिरารัตน์ ชาญยุทธ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๒๙:๕๐ (Trusted TSA) Personal and Central PKI-LN

Signature Code : 3ZUpk-5Ojv-H31hM-+6TNA

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๑๐๔๗ ตั๋ว ๒๑๑,๒๑๒

โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๒๓๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_nma@oag.go.th



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2564

**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

---

---





## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

### ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีความจำเป็นต้องรายงาน

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน





รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวจิรารัตน์ ชาญยุทธ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

(นางสาวนิตดา เปลียนศรี)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ



องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	21,893,218.07
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6	297,153.98
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	7	124,604.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	171,190.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,486,166.29</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ - ระยะยาว	9	880,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	4,242,656.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	11	35,757,384.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>40,880,040.70</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>63,366,206.99</u></u>

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวพรทิพย์ ท้าวบอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(พันจ่าเอกบุญสืบ ชอบการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์



(นายองอาจ ชอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	ปี 2564
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12	20,315.68
รายได้รับล่วงหน้า	13	498,000.00
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น	14	9,760.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	15	158,095.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>686,171.50</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	16	1,498,298.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,498,298.23</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,184,469.73</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		46,779,551.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,104,770.72
รายได้สะสม		2,297,415.19
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>61,181,737.26</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>63,366,206.99</u></u>

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(พันจ่าเอกบุญสืบ ขอบการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์



(นายองอาจ ขอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน
6,520,908.08	9,703,452.16	-	16,224,360.24
38,067,633.37	1,593,132.15	2,012,567.14	41,673,332.66
44,588,541.45	11,296,584.31	2,012,567.14	57,897,692.90
25,984.50	-	-	25,984.50
(2,415,844.83)	(202.46)	-	(2,416,047.29)
4,580,870.23	808,388.87	284,848.05	5,674,107.15
46,779,551.35	12,104,770.72	2,297,415.19	61,181,737.26

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม  
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563-หลังการปรับปรุง  
 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564  
 การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน  
 ปรับปรุงระหว่างปี  
 รายได้สูญ(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด  
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(พันจ่าเอกบุญสืบ ขอบการ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์



(นายองอาจ ขอศรีกลาง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์



องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้	หมายเหตุ	ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง	18	160,907.98
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	19	15,474,180.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	20	24,572,236.24
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	21	343.77
รวมรายได้		40,207,668.01
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22	10,503,344.10
ค่าตอบแทน	23	175,360.00
ค่าใช้จ่ายสอย	24	3,081,900.45
ค่าวัสดุ	25	508,673.50
ค่าสาธารณูปโภค	26	294,622.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27	9,054,145.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28	10,783,415.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	29	132,099.59
รวมค่าใช้จ่าย		34,533,560.86
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		5,674,107.15

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(พันจ่าเอกบุญสืบ ชอบการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์



(นายองอาจ ขอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา  
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
6. พระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 32,500,000.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 32,500,000.- บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 11,715,158.- บาท งบดำเนินงาน จำนวน 6,115,142.- บาท งบลงทุน จำนวน 4,562,100.- บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,831,000.- บาท รายจ่ายอื่น จำนวน 20,000.- บาท และงบกลาง จำนวน 8,256,600.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่จัดหางบการเงินต่างหากจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ซึ่งได้นำมารวมในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้

## หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์กรการบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน



#### หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

	องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์		
	ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่ 1 ต.ค.2563
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	9,248,000.00	(9,248,000.00)	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	-	3,723,892.33	3,723,892.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	-	35,264,325.52	35,264,325.52
หนี้สิน			
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	7,760.00	(7,760.00)	-
รายจ่ายค้างจ่าย	10,613,121.00	(10,613,121.00)	-
รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว	-	700,333.33	700,333.33
ส่วนของทุน			
เงินสะสม	6,520,908.08	38,067,633.37	44,588,541.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,703,452.16	1,593,132.15	11,296,584.31

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์

	ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่ 1 ต.ค. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์	-	2,012,567.14	2,012,567.14
หนี้สิน	-	-	-
ส่วนกองทุน	-	2,012,567.14	2,012,567.14

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ ได้แก่ ลูกหนี้เงินยืม รายได้ค้างรับ ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ลูกหนี้ภาษี เป็นต้น แสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่มี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าสินค้าและวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

5.5 ลูกหนี้ระยะยาว

ลูกหนี้ระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กร/ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐค้างชำระแก่หน่วยงานเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากหน่วยงานอื่นที่ทำให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับคืนภายในระยะเวลาเกิน ๑ ปี แต่ไม่รวมถึงการให้กู้ยืมและรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

## 5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

1.อาคารถาวร	25 ปี
1.1ส่วนต่อเติม/ปรับปรุงอาคารถาวร	10 ปี
2. อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	10 ปี
3. สิ่งก่อสร้าง	
3.1 ที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	15 ปี
3.2 ที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก	5 ปี
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน	5 ปี
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8 ปี
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 15-20 ปี)	5 ปี
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 ปี
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
8.2 เครื่องจักรกล	5 ปี
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	
9.1 เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
9.2 เครื่องจักรกล	5 ปี
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
10.1 เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
10.2 เครื่องจักรกล	5 ปี
11. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	3 ปี
12. ครุภัณฑ์สำรวจ	5 ปี
13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5 ปี
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4 ปี
15. ครุภัณฑ์การศึกษา	2 ปี



16. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5 ปี
17. ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	2 ปี
18. ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	3 ปี
19. ครุภัณฑ์อาวุธ	10 ปี
20. ครุภัณฑ์สนาม	2 ปี

## 5.7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ เคลื่อนที่ได้และมีข้อจำกัดในการจำหน่าย เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ลานกีฬา หน่วยงานแสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

### สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

#### 1. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

- ถนนคอนกรีต	10 ปี
- ถนนลาดยาง	5 ปี
- ถนนดิน	3 ปี
- ถนนลูกรัง	3 ปี
- ถนนหินคลุก	3 ปี
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	20 ปี
- เชื้อนดิน	20 ปี
- เชื้อนปูน	50 ปี
- อ่างเก็บน้ำ	30 ปี

#### 2. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

- ขุดคลอง/ห้วย/สระน้ำ	3 ปี
- ฝายเก็บน้ำ	5 ปี
- ระบบประปา	20 ปี
- รางระบายน้ำ	5 ปี
- ก่อสร้างท่อประปา/ท่อระบายน้ำ	5 ปี
- ปรับภูมิทัศน์	3 ปี
- ผนังกันน้ำ	3 ปี
- ลานกีฬาหมู่บ้าน	3 ปี
- รั้วลวดหนาม	3 ปี
- อื่น ๆ	3 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	3 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3 ปี

## 5.8 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่เกิดจากการจ่ายในรอบระยะเวลาที่เกินกว่า 30 กันยายน 2564 งวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่หน่วยงานได้ชำระค่าสินค้าและบริการไปแล้ว

## 5.9 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์หรือบริการที่หน่วยงานยังไม่ได้ส่งมอบ สินทรัพย์ หรือบริการให้ในขณะนั้นแต่จะส่งมอบให้ในอนาคต รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สิน หรือภาระผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์ หรือให้บริการในอนาคต ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์ หรือให้บริการดังกล่าวแล้วหน่วยงานจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงิน และให้หน่วยงานแสดงรายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินหมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายได้รับล่วงหน้าแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## 5.10 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา ที่มีระยะเวลาส่งคืนไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้น

## 5.11 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บจากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่กำหนด โดยรายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

## 5.12 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา และสรรพสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าภาคหลวงแร่ และปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

## 5.13 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภทที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

## 5.14 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น แสดงเป็นรายได้หน่วยงานภายใต้สังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะเมิงบุรี  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย : บาท)			
เงินฝากกระทรวงการคลัง	498,000.00			
เงินฝากสถาบันการเงิน	21,395,218.07			
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,893,218.07			
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(หน่วย : บาท)			
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	240,000.00			
รายได้ค้างรับ	22,353.89			
ลูกหนี้ค่าภาษี	69,469.68			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(34,669.59)			
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	297,153.98			
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ ดังนี้				
ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
		ไม่เกิน 30 วัน	เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2564	240,000.00			240,000.00
หมายเหตุ 7 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	(หน่วย : บาท)			
สินค้าเพื่อการบริจาด	23,150.00			
วัสดุคงคลัง	101,454.00			
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	124,604.00			
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(หน่วย : บาท)			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	171,190.24			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	171,190.24			
หมายเหตุ 9 ลูกหนี้-ระยะยาว	(หน่วย : บาท)			
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,120,000.00			
หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(240,000.00)			
รวมลูกหนี้-ระยะยาว	880,000.00			



องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,502,707.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(2,786,200.76)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>3,716,506.24</u>
ครุภัณฑ์	996,100.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(469,950.04)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	<u>526,149.96</u>
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	<u><u>4,242,656.20</u></u>
หมายเหตุ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(หน่วย : บาท)
ถนน	45,180,300.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(22,952,785.11)
ถนน (สุทธิ)	<u>22,227,514.89</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	22,277,100.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(8,747,230.39)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	<u>13,529,869.61</u>
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	<u><u>35,757,384.50</u></u>
หมายเหตุ 12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(หน่วย : บาท)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,763.08
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	7,552.60
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u><u>20,315.68</u></u>
หมายเหตุ 13 รายได้รับล่วงหน้า	(หน่วย : บาท)
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	498,000.00
รวมรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	<u><u>498,000.00</u></u>
หมายเหตุ 14 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	(หน่วย : บาท)
รายได้รอการรับรู้	9,760.00
รวม รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	<u><u>9,760.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	25,806.07
เงินรับฝากอื่นๆ	30,809.75
เงินประกันสัญญา	101,480.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>158,095.82</u>
หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,362,948.23
เงินประกันสัญญา	135,350.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>1,498,298.23</u>
หมายเหตุ 17 ภาระผูกพัน	
-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	9,443,100.00
รวม	<u>9,443,100.00</u>
ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์	
หมายเหตุ 18 รายได้จัดเก็บเอง	(หน่วย : บาท)
รายได้ภาษี	48,603.08
รายได้ค่าธรรมเนียม	5,364.50
รายได้ค่าปรับ	1,600.00
รายได้ใบอนุญาต	1,153.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	98,860.69
รายได้อื่น	5,326.46
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>160,907.98</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 19 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	(หน่วย : บาท)
รายได้ภาษีรถยนต์	523,340.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,293,285.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,913,035.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	101,466.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	3,180,879.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วยป่าไม้	3,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	48,265.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,560.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภาษีจัดสรรอื่นๆ	389,028.00 4,313.20
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	<u>15,474,180.02</u>

หมายเหตุ 20 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	(หน่วย : บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,808,432.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,763,804.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	<u>24,572,236.24</u>

หมายเหตุ 21 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	(หน่วย : บาท)
รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	343.77
รวมรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>343.77</u>
รวมรายได้ของกิจกรรมเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	<u>343.77</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(หน่วย : บาท)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,176,087.68
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,775,291.00
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00
ค่าจ้าง	306,000.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,733,683.00
เงินค่าครองชีพ	181,250.00
โบนัส	411,107.00
เงินวิทยฐานะ	28,210.00
เงินสมทบ กบท.	350,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,432.00
ค่าเช่าบ้าน	175,806.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	32,477.42
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>10,503,344.10</u>

หมายเหตุ 23 ค่าตอบแทน	(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	119,860.00
ค่าตอบแทนอื่น	50,100.00
รวมค่าตอบแทน	<u>175,360.00</u>

หมายเหตุ 24 ค่าใช้สอย	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	226,354.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	89,380.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	744,929.07
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	168,649.89
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,009.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,225.00
ค่าเช่า	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	14,646.00
ค่าใช้สอยอื่น	18,707.49
รวมค่าใช้สอย	<u>3,081,900.45</u>

๑



องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 25 ค่าวัสดุ	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุทั่วไป	508,673.50
รวมค่าวัสดุ	508,673.50
 หมายเหตุ 26 ค่าสาธารณูปโภค	 (หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	193,824.34
ค่าโทรศัพท์	12,530.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,460.00
ค่าบริการไปรษณีย์	4,808.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,622.60
 หมายเหตุ 27 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 (หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	317,329.39
ครุภัณฑ์	169,578.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,567,237.86
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,054,145.46
 หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 (หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,020,546.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	721,700.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	261,160.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	7,364,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	322,126.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	60,682.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินการอื่น	17,500.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	10,783,415.16
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	10,783,415.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม หรือการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี้	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ประกอบด้วย	
อาหาร ถุงยังชีพ อุปกรณ์ (พัดลม ตู้ลิ้นชัก มุ้งครอบ ฯลฯ) น้ำดื่ม น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE หน้ากากอนามัย ถุงขยะ	
เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 223,710 บาท	

✓

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายอื่น	(หน่วย : บาท)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	34,669.59
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	17,430.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>132,099.59</u>

